

Số: /KH - UBND

An Thượng, ngày tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 08/8/2024 của UBND thành phố Hải Dương về tổ chức hoạt động tết trung thu cho trẻ em năm 2024 trên địa bàn thành phố, nhằm tạo điều kiện cho mọi trẻ em trên địa bàn xã đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm.

Ủy ban nhân dân xã An Thượng xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố đều được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích. Các hoạt động tiếp nối chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới.

Rà soát số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trên địa bàn để chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em.

2. Yêu cầu

Bổ trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn xã hội để hỗ trợ, tạo điều kiện cho mọi trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, khởi đầu năm học mới thuận lợi.

Triển khai các hoạt động Tết Trung thu từ xã đến các thôn, khu dân cư đảm bảo thiết thực và hiệu quả; lồng ghép các nội dung công tác của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội.

Chỉ đạo, rà soát, kiểm tra công tác tổ chức chương trình Tết Trung thu từ xã đến các thôn, khu dân cư đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện.

Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Hoạt động truyền thông

Tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong dịp Tết Trung thu 2024, tập trung vào các nội dung:

Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.

Thông tin về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

Biểu dương những trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có tinh thần vượt khó vươn lên.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích tham gia, đóng góp tích cực các hoạt động dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2024.

Khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, an toàn, không sử dụng đồ chơi mang tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

2. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

Giao cho các thôn khu dân cư chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức, thăm tặng quà cho trẻ em tại các đơn vị thôn, khu dân cư mình.

Lập danh sách và báo cáo Phòng LĐTBXH thành phố 03 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/08/2024.

Nhận quà của thành phố và tổ chức trao quà, hoàn thành xong trước ngày 17/09/2024.

3. Các hoạt động khác

Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu; chú trọng đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống.

Khuyến khích trẻ em sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, có tính kích động, bạo lực; khuyến khích các cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em có các sản phẩm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn.

Quản lý các điểm vui chơi, giải trí bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi không

rõ nguồn gốc, mang tính bạo lực, kích động, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp các hộ kinh doanh, người buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán đồ chơi trẻ em nhân dịp Tết Trung thu.

Nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho trẻ em.

4. Kinh phí hoạt động

Bổ trí nguồn ngân sách, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo được vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh.

III. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN:

1. Công chức Lao động Thương binh và Xã hội

Tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2024.

Tổng hợp, rà soát tránh trùng lặp danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn báo cáo thành phố tặng quà.

Triển khai việc tặng quà của lãnh đạo thành phố cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, tận tay trẻ em.

Tổng hợp báo cáo phòng Lao động TB&XH Hải Dương kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu theo quy định.

2. Đoàn thanh niên xã

Đăng tải thư chúc Tết của Chủ tịch nước; tham mưu, phối hợp với các trường học tổ chức hoạt động đón Tết Trung thu cho trẻ em, chú trọng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, phân công và chỉ đạo các chi đoàn phối hợp tổ chức thăm tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em tại các nhà trường, các thôn, khu dân cư.

3. Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức Tết trung thu cho học sinh vui vẻ, an toàn, lành mạnh, đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Phối hợp với đoàn thanh niên xã, cán bộ Lao động TB&XH tuyên truyền video truyền thông “Vui Trung thu 2024”, hỗ trợ thực hiện các nội dung của video theo triển khai của đoàn thanh niên xã.

4. Công chức Tài chính – Kế toán

Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em theo quy định hiện hành.

5. Đài truyền thanh xã

Chủ động tăng cường trên hệ thống loa truyền thanh xã về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu, gắn với nội dung bảo vệ chăm sóc trẻ em như: Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; “Xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em”, “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và “Xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ em”.

6. Trạm Y tế xã

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết trung thu, nhất là các loại thực phẩm bánh kẹo trung thu cho trẻ em. Đảm bảo cung cấp đủ thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em đặc biệt là các bệnh dịch lây lan và ngộ độc thực phẩm; phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

7. Công chức Văn hóa – Thông tin

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí với các hình thức đa dạng, phong phú thu hút trẻ em tham gia; quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn đảm bảo an toàn. Phối hợp với công chức Lao động TB&XH tổ chức tuyên truyền các thông điệp bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt tại các điểm tập trung đông người và đầu mối giao thông.

8. Công an xã

Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết trung thu cho trẻ em trên địa bàn. Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm; ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại, nguy hiểm cho trẻ em và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn xã.

9. Đề nghị UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị - xã hội xã

Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà, các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2024 cho trẻ em trên địa bàn.

10. Các nhà trường, các thôn, khu dân cư

Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, các nhà trường, các thôn, khu dân cư huy động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ vận động các các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng vật chất mua quà tặng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

Rà soát trẻ em trong độ tuổi thiếu niên nhi đồng để tặng quà, mua quà và tổ chức tặng quà, kết hợp với biểu dương tặng thưởng thành tích học tập năm học cho trẻ em tại nhà trường, tại hộ gia đình trong thôn, khu dân cư mình quản lý bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, đúng mục đích và ý nghĩa; tránh phô trương, lãng phí.

Các nhà trường, các thôn, khu dân cư tuyên truyền, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, từ quỹ khuyến học, quỹ thôn, khu dân cư để tặng quà cho các cháu ở đơn vị mình đảm bảo cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo được vui Tết Trung thu.

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã, các ngành, đoàn thể liên quan, các nhà trường, các thôn, khu dân cư chủ động tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 xã An Thượng với tinh thần “*Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em*” đề nghị các ngành đoàn thể, các đơn vị liên quan, các nhà trường, các thôn, khu dân cư nghiêm túc thực hiện đảm bảo mọi trẻ em cùng được vui đón Tết Trung thu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về UBND xã (qua Cán bộ Lao động – TBXH xã) để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐ-TBXH TP Hải Dương;
- Thường trực Đảng ủy; HĐND; UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan;
- Các nhà trường; thôn, KDC;
- Lưu VT, LĐTBXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hanh